



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง TNN</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร สธ. เพื่อถ่ายทอดความรู้นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เบื้องต้นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์จะมี 2 อย่าง เป็นคนปลูก และขณะนี้ได้เริ่มเก็บดอกแล้ว โดยในกระบวนการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แบ่งเป็น 2 แผน คือ 1.การแพทย์แผนปัจจุบันจะดูจากข้อมูลต่างๆ ทางทางการแพทย์ว่าที่ใช้ประโยชน์ได้มีโรคอะไรบ้าง โดยจะมีการนำมาใช้ในโรคที่มีข้อบ่งชี้ เช่น โรคลมชักที่ติดต่อยาว เป็นต้น 2.ในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เริ่มจาก 16 ตำรับที่ได้รับการยอมรับ และอนุญาตให้ใช้ก่อนเป็นหลัก เมื่อมีการสั่งและจ่ายยากัญชา โดยแพทย์และเภสัชกรรมที่ผ่านการอบรมแล้ว จะมีการเตรียมพร้อมรับมือกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สารสกัดจากกัญชา ส่วนเรื่องการเปิดกัญชาเสรี ขณะนี้กัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ซึ่งอนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า สำหรับร่างกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ... นั้น กัญชา คือ ยา ซึ่งยาทุกประเภท ออย.ไม่อนุญาตให้โฆษณาทางการค้าผ่านสื่อต่างๆ อยู่แล้ว</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ 77jowo</p>	<p><b>ร้องเรียนรพ.พระนารายณ์มหาราช</b></p> <p>-เสนอข่าว ทวีตชีวะะ ต.จัวราย อ.เมือง ลพบุรี พ่อแม่และญาติได้ขุดศพเด็กทารกวัย 2 เดือน ขึ้นมาใหม่ เพื่อนำส่งสถาบันนิติเวช พร้อมกับเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพจน. สภ.เมือง จ.ลพบุรี ขอให้นำร่าง ต.ญ.แก้วกัลยา หรือน้อง(อนินิว)ลูกสาว วัย 2 เดือน ส่งสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ เพื่อให้แพทย์ตรวจชันสูตร จากที่ลูกมารักษาตัวที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 และเสียชีวิตในวันที่ 7 มิ.ย. 62 โดยแพทย์ระบุว่าลูกสาวติดเชื้อมีกระแสเลือดอย่างรุนแรง เนื่องจากติดเชื้อสาเหตุการเสียชีวิต โดยน้อง อนินิวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก หยอดโพลีโอ ครั้งที่ 1 สำหรับเด็กแรกเกิด จนถึง 5 ขวบ ในเดือนที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช แล้วมีอาการทรุด จนขยายพาไปพบแพทย์เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. และได้เสียชีวิตลง ทั้งที่ก่อนไป รพ. น้องมีอาการปกติ ญาติติดใจในการรักษาว่าทำไมไม่รอให้น้องหายจากอาการไข้ก่อน ถึงฉีดวัคซีน คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุให้น้องเสียชีวิต โดยที่แพทย์ รพ.พระนารายณ์มหาราชให้ภรรยาตนเองเซ็นชื่อสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยได้จ่ายเงินจำนวน 10,000 บาท</p> <p>-พญ.หทัยรัตน์ อัจฉิมาพันธ์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ ระบุว่า ในวันที่ 7 มิ.ย. พ่อแม่มารับศพ และได้รับคำอธิบายถึงสาเหตุของการเสียชีวิตว่า มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมกับสำลักนมก่อนพบแพทย์ ซึ่งพ่อและแม่รับทราบและเข้าใจ ต่อมาแม่ของน้องกล่าวว่า ไม่มีเงินค่าทำศพ อยากให้รพ.ช่วยเหลือทางรพ.จึงพิจารณาว่า เห็นควรช่วยเหลือค่าจัดงานศพ จึงร่วมทำบุญเป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมแม่ก็เซ็นชื่อในสัญญาประนีประนอม และนำศพกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดชีวะะ</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>คุณสมบัติ รมช.สธ.</b></p> <p>- เสนอข่าว : หลังจาก “เดอะดี” นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค ปชป. ติดแคนดิเดตโคเวตารมช.สาธารณสุข มีชื่อเป็นหนึ่งใน 8 รมต.ติดภาพ “ยี” ตามที่ลือกันอยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ปล่อยผ่านอาจกระทบภาพลักษณ์รัฐบาลชุดใหม่ แต่ส่วนตัว “เดอะดี” มองในแง่ดี บอกทองแท้ต้องไม่กลัวถูกตรวจสอบ เข้าใจว่าตนเองยังใหม่ถอดด้ามในตำแหน่งนี้ ไม่ได้มีชื่อเสียงพอ เลยอาจถูกเหมารวมเข้าไปในคำวิจารณ์ เจ้าตัวมั่นใจว่าไม่ได้เป็นแบบที่เขาวกกัน พร้อมจะพิสูจน์ทุกคำถามที่ตั้งมาด้วยใจบริสุทธิ์</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p>	<p><b>บัตรพลังงานรักษาโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.พรหมณัฐเขต ฮามคำไพ ผบก.ภ.จ.ขอนแก่น เผยถึงการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับบัตรสมาร์ตการ์ด อวดอ้างเป็นบัตรพลังรักษาโรคว่า ได้มอบอำนาจให้ พ.ต.อ.ธนรัตน์ มีทองกลาง ผกก.สส.ภ.จ.ขอนแก่น เป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาฉ้อโกงประชาชนกับผู้เกี่ยวข้องไว้กับพนักงานสอบสวน สภ.เขาสวนกวาง เนื่องจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า คมชัดลึก</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>ห้องที่ สภ.เขาสวนกวาง เป็นจุดที่มีการประชุมสัมมนา และอบรมการขายตรงของบริษัทแห่งหนึ่ง รวมทั้งตัวแทนเอาบัตรออกมาขายให้ประชาชนซื้อไปใช้บัตรดังกล่าว ไม่ใช่บัตรรักษา หรือบรรเทาอาการเจ็บปวด หรือรักษาโรคได้ เป็นการโฆษณาเกินจริง เป็นการหลอกลวงประชาชน มีความผิดตามมาตรา 341 และมาตรา 343</p> <p>“ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ หลายหน่วยงานที่มีการตรวจพิสูจน์บัตรดังกล่าวชี้ชัดแล้วว่า มีสารอันตรายปนเปื้อน นำมาใช้กับร่างกายมนุษย์ไม่ได้ แต่กลับไม่มีหน่วยงานใดออกมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัทผู้จำหน่ายบัตร สคบ.กลางยั้งนี้ สคบ. ขอนแก่น อ้างทำอะไรไม่ได้ เพราะไม่มีคำสั่งจาก สคบ.กลาง ขณะที่สสจ.ขอนแก่น บอกเช่นกันว่าไม่เข้าข่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเมื่อไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการ ดำรวจในฐานะผู้ดูแลทุกข์สุขประชาชน เล็งเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะปล่อยปละ ละเลยไม่ได้ ต้องดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ จะสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ขณะนี้ได้สอบสวนชาวบ้านไปแล้วหลายคน และส่งบัตรให้ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 4 หน่วยงานตรวจสอบ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด”</p> <p>- นพ.สมชาย ไซติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์เริ่มนิ่ง มีผู้เสียหายในพื้นที่ประมาณ 30 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของสคบ.ในฐานะตัวแทนของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนในแง่ของงานสาธารณสุข ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างเร่งด่วน สำหรับกรณีที่พบปริมาณรังสีค่อนข้างสูงนั้น ไม่น่าห่วงเพราะเท่าที่ทราบบัตรส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการชำรุดเสียหาย จึงยังไม่มีอาการเจ็บป่วยอย่างเลือดของชาวบ้านมาตรวจสอบแต่อย่างใด</p> <p>- กรณี หมุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย ดาราและพิธีกรชื่อดัง เกิดความกังวลหลังดื่มน้ำที่ผ่านการแกว่งบัตรพลังงานโชว์กลางรายการ นักวิทยาศาสตร์ของ ปส. แนะนำว่าสามารถส่งตัวอย่างปัสสาวะมาตรวจวิเคราะห์ เพื่อวัดปริมาณยูเรเนียมและทอเรียมในร่างกายได้ด้วยวิธีหาไอโซโทปของสารกัมมันตภาพรังสีแต่คงต้องใช้เวลานานประมาณ 2-3 สัปดาห์</p>
<p>ทีวีช่อง NBT</p>	<p><b>ประชุมวิชาการบุหรี่ฯ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “Tobacco and Lung Health” ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายลดอัตราการบริโภคยาสูบลงอย่างน้อยร้อยละ 30 ในปี 68 ตามเป้าหมายการลดการตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (The 9 global targets for NCD : 2025) และเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอีก 15 ปีข้างหน้า (59-73) ตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) นำไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายสูงสุด 3 ประการ คือ การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ การลดปริมาณการสูบบุหรี่ต่อคน และการทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด</p>	<p><b>บ้านปลอดบุหรี่</b></p> <p>- เสนอข่าว นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. แถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่ ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ” กล่าวว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค. นี้ ซึ่งการสูบบุหรี่ในบ้านสามารถเอาผิดได้ ในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากค่านิยมของความรุนแรงในครอบครัวนั้น รวมถึงการทำอันตรายต่อสุขภาพด้วย ดังนั้น หากใครได้รับผล กระทบ หรือพบเห็นผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ทุกจังหวัด หรือ พม.จังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลและพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่จริงหรือไม่ กฎหมายนี้คุ้มครองการกระทำภายในครอบครัวเท่านั้น หากได้รับผลกระทบจากคนข้างบ้าน ก็ไม่เข้าข่าย</p> <p>รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยเด็กที่มาฉีดวัคซีนที่ รพ.รามธิบดี 75 ราย มีประวัติคนในบ้านสูบบุหรี่ พบร้อยละ 76 มีสารโคตินินในปัสสาวะ ในจำนวนนี้มีร้อยละ 43 มีค่าสูงเกิน 2 นาโนกรัมต่อซีซีถึง 2 เท่า โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ ทาวน์เฮาส์ ทั้งนี้ หากคนในบ้านสูบบุหรี่มากกว่า 20 มวน จะเจอสารโคตินินในปัสสาวะเด็กมากกว่าเกือบ 2 เท่าเช่นกัน</p> <p>ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่ามีครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ 4,962,045 ครัวเรือน คนที่ไม่สูบบุหรี่จึงได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน โดยเฉลี่ยมากถึง 10,333,653 คน และมีผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่มีสามีสูบบุหรี่ หรือผู้ที่ทำงาน ในสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และร้อยละ 19 ตามลำดับ ส่วนทารกที่มีผู้ปกครองสูบบุหรี่มีโอกาสเกิดภาวะไหลตายเพิ่มขึ้น 2 เท่า โอกาสเกิดหลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบเพิ่มขึ้นร้อยละ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ละ 47 และมีโอกาสเป็นโรคหอบหืดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>โรคภาวะน้ำตาลเอ่อ</b></p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โรคภาวะน้ำตาลเอ่อ เกิดจากการอดตันที่ปลายท่อน้ำตา ทำให้น้ำตาไหลลงไม่ได้ เกิดอาการตาแฉะ น้ำตาไหลบ่อย มีอาการน้ำตาลเอ่อขึ้น มีไข้ตามากสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ ท่อน้ำตาอุดตันจากเยื่อบาง ๆ ปิดอยู่ที่ปลายท่อน้ำตาในเด็กแรกเกิดทำให้น้ำตาไหลลงมาไม่ได้ การฉีกขาดของหนังตาจากอุบัติเหตุ การติดเชื้อ ตาแห้ง หรือหลังจากการผ่าตัดหรือฉายรังสีที่โพรงจมูก โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ คนสูงอายุ และในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ซึ่งหากมีอาการดังกล่าวควรพบจักษุแพทย์ทันที สำหรับการรักษา สามารถรักษาได้ด้วยการแยงท่อน้ำตาเพื่อเปิดทางระบายน้ำตา การให้ยาหากมีภาวะน้ำตาลเอ่อจากการที่มีตาแห้ง แต่หากมีการอักเสบติดเชื้อในตาจากภาวะหนังตาม้วนเข้าหรือม้วนออกในผู้สูงอายุ อาจต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไข การใช้คอนแทกต์เลนส์ การหยอดตา ไม่มีผลทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตัน</p>
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ch3thailand.com thairath.co.th</p>	<p><b>อุบัติเหตุเครนตกใส่ร.อัสสัมชัญ</b></p> <p>- เสนอข่าว ความคืบหน้า เหตุเครนก่อสร้างไซต่งงานต่อเติมโรงแรมริเวอร์ การ์์เด็น ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กทม.ร่วงลงใส่หลังคาสนามบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ เขตบางรัก กทม.ทำให้มีนักเรียนบาดเจ็บ 10 คน บาดเจ็บสาหัส 1 คน นำส่ง รพ.เลิดสิน และ รพ.ทลุย์ส ซึ่งแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยบาดเจ็บกลับบ้านได้ 9 คน ส่วนผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัสยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ 1 คน</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยาภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า เด็กนักเรียนหญิงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ตรวจพบกะโหลกศีรษะแตกและร้าวมาถึงด้านหลังและมีรอยร้าวมาถึงโพรงมูกบริเวณไซนัส จากการเอกซเรย์สแกนสมอง 3 รอบ ไม่พบว่ามีเลือดออก ถือว่าฟื้นชดอันตรายน แต่ยังคงอยู่รพ.อีกประมาณ 1 สัปดาห์ และเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อ แพทย์ประเมินแล้วเชื่อว่าผู้ป่วยจะกลับมาเป็นปกติ ขณะนี้รู้สึกตัวพูดจาโต้ตอบได้ สภาพจิตใจถือว่าดี ไม่มีอาการชวัญผวาแต่อย่างใด ในวันนี้จะส่งจิตแพทย์เข้าไปประเมินสภาพจิตใจผู้ป่วยอีกครั้ง ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางรัก แจ้งความต่อบริษัทรับเหมาฐาน "ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต" ตามพ.ร.บ.อาคารฯ</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>งานวิจัยรักษามะเร็ง</b></p> <p>- เสนอข่าว ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว์ ประธานจนท.บริหารและกก.ผจญ. บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จก.มหาชน หรือ จีซี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งเป็นความหวังสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย โดยปัจจุบันการรักษาโดยวิธีเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด ยังไม่ได้นำมาใช้รักษาในประเทศไทย เนื่องจากต้องนำเข้ายาและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ความร่วมมือ ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ภายในประเทศ โดยเริ่มต้นศึกษาแนวทางและรูปแบบในการดำเนินการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด เพื่อนำเทคโนโลยีกลับมาใช้ตอบแทนและพัฒนาสังคม อย่างยั่งยืน</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์</p>	<p><b>ภาษีสรรพสามิต</b></p> <p>- เสนอข่าว นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมกำลังจัดทำรายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แผนเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารายการใหม่ ซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ กล้วยา บุหรี่ไฟฟ้า ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น ภาษีความเค็ม ภาษีความมัน ในอาหาร ฯลฯ เสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา ซึ่งบางเรื่องต้องหารือร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆ ในการทำด้วย เช่น สธ. แนวทางการจัดเก็บเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 0% จะมีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดพิกัดภาษีใหม่สำหรับเบียร์ไร้แอลกอฮอล์โดยตรงเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี ส่วนการเก็บภาษีความมันและความเค็มในอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภาษีเพื่อดูแลสุขภาพ อาจเลือกเก็บภาษีจากสินค้าขนม อาหารที่มีไขมันและความเค็มผสมในปริมาณสูงก่อน เพราะถือเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคเอ็นซีดีแก่เด็กและเยาวชน ขณะที่การเก็บภาษีสรรพสามิตกล้วยาและบุหรี่ไฟฟ้า ถือเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า จึงต้องรอดูรัฐบาลชุดใหม่ว่า จะมีการอนุญาตให้ใช้กล้วยาในเชิงพาณิชย์ หรือเปิดให้นำเข้ากล้วยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ยารักษาสิว</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อเป็นสิวควรล้างหน้าให้สะอาด ไม่บีบไม่แกะสิว พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ออกกำลังกายเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการใช้ยา สารเคมี หรือเครื่องสำอางซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดสิว ต้องระวังอันตรายจากการซื้อยากินเพื่อรักษาสิว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เอง อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงกับระบบต่างๆ ของร่างกายในหลายระบบ ได้แก่ การทำงานของตับผิดปกติ ไชมันและระดับน้ำตาลในเลือดสูง ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ ลำไส้ใหญ่อักเสบ ปากแห้ง ผิวแห้ง ตาแห้ง ผมหงอกบาง เล็บเปราะ เล็บอักเสบ หากตั้งครรภ์มีผลทำให้ทารกพิการ ดังนั้น การใช้ยากลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังก่อนทุกครั้ง</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>ยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ได้รับแจ้งจาก สสจ.ขอนแก่น เกี่ยวกับกรณี ที่ รพช.และประชาชนในพื้นที่ พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาน้ำกษัยเส้น ตราเทพธิดา มีการวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป โดยตรวจพบสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณดังกล่าว ทั้งที่แจ้งยกเลิกทะเบียนไปแล้ว ตั้งแต่ปี 59 วางขายในท้องตลาดและออนไลน์ โดยตรวจพบการปลอมปนสเตียรอยด์ ขอเตือนประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภค อาจได้รับอันตราย แนะนำตรวจสอบเลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ชีพจรทั่วไทย</p>	<p><b>หน่วยแพทย์เคลื่อนที่</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.วิษณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.หนองคาย นำจนท.สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านการแพทย์ พร้อมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา จากผู้ประสงค์จะบริจาคอวัยวะเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ห้องประชุมร่มไทร อบจ.หนองคาย</p>
<p>เว็บไซต์เวิร์คพอยท์</p>	<p><b>น้ำอัดลมสูตรน้ำตาล 0%</b></p> <p>- เสนอข่าว ดร.พญ.สายพิน โชติวิเชียร ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯได้ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบุว่า การดื่มน้ำอัดลมสูตรที่ใส่น้ำตาลเทียม หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสูตรน้ำตาล 0% เมื่อรับประทานร่วมกับอาหารจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดสูงกว่าการกินน้ำเปล่า</p> <p>การใช้น้ำตาลเทียมนั้นแม้จะสามารถหลอกลิ้นว่าหวาน แต่สมองที่ต้องการน้ำตาลจริง ๆ กลับไม่ได้รับน้ำตาลในปริมาณที่ต้องการ ดังนั้นร่างกายจึงเกิดการกระตุ้นให้อยากกินน้ำตาลเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้อ้วน น้ำอัดลมสูตรน้ำตาล 0% จะไม่ใส่น้ำตาลแต่ใสสารให้ความหวานลงไปแทน สารเหล่านี้มีรสหวานจริง แต่ไม่ให้พลังงาน โดยสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นสมองให้รับรู้ถึงรสหวาน เมื่อกินมาก ๆ จะทำให้ร่างกายเกิดการติดรสหวาน และทำให้ต้องการกินอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานบ่อยขึ้น ร่างกายหิวบ่อยขึ้น รวมถึงส่งผลให้กินมากกว่าปกติถึง 30%</p>
<p>เฟซบุ๊ก เพจ The Breeze</p> <p>เฟซบุ๊ก เพจ Miko &amp; Rico</p>	<p><b>เพจแอบอ้างโลโก้และภาพผู้บริหาร สธ.</b></p> <p>- เพจ The Breeze โปสต์ภาพผู้ประกาศข่าวช่อง 7 ด้านหลังมีโลโก้กระทรวงสาธารณสุข โดยในเพจโพสต์พร้อมข้อความว่า ข่าวในวงการโภชนาการ นักโภชนาการไทยค้นพบวิธีลดน้ำหนักแบบรวดเร็ว ได้ผล และสุขภาพดี เมื่อคลิกเข้าไปที่ปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติม จะลิงค์ไปที่เว็บขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ชื่อ ECOSLIM โดยอ้างชื่อ นพ.เจตพล พัทธกษัตราพร ซึ่งเคยมีการโฆษณามาก่อนหน้านี้หลายครั้ง</p> <p>- โปสต์ข้อมูล เพจ Miko &amp; Rico โปสต์ภาพ พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมข้อความว่า ข่าวในวงการโภชนาการ นักโภชนาการไทยค้นพบวิธีลดน้ำหนักแบบรวดเร็ว ได้ผล และสุขภาพดี เมื่อคลิกเข้าไปที่ปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติม จะลิงค์ไปที่เว็บขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ชื่อ ECOSLIM</p>
<p>มติชน คอลัมน์: Healthcare</p>	<p><b>ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่</b></p> <p>- เสนอบทความ งานมหกรรมสุขภาพตรวจสุขภาพฟรีครั้งยิ่งใหญ่ Healthcare ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้สู่โรค 2019" รพ.ราชวิถี นำชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยตัวเอง (One Step Fecal Occult Blood Test) มาแจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 3,000 ชุด ตลอดทั้ง 4 วัน วันละ 750 ชุด ซึ่งชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยตัวเอง เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว และประหยัดที่สุด คือ "การตรวจเลือดที่มองไม่เห็นในอุจจาระ" หรือที่เรียกว่า "Fecal Occult Blood Test" ซึ่งสามารถทำได้โดยเก็บตัวอย่างของอุจจาระไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากเป็นผลบวก แสดงว่าอาจมีเลือดปนอยู่ในอุจจาระ ซึ่งควรเข้ารับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch